



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại chính sách đặc biệt tại WEF Davos



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam WEF. (Ảnh VGP/NHẬT BẮC)

Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới Davos lần thứ 55, chiều 21/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu, đối thoại tại Phiên đối thoại chính sách đặc biệt với chủ đề "Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu".

Phiên đối thoại được WEF sắp xếp làm điểm nhấn trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của Hội nghị và là một trong 5 phiên đối thoại chính sách với người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, những người được WEF đánh giá là có tầm nhìn, ảnh hưởng và khả năng truyền cảm hứng được tổ chức tại Hội nghị WEF Davos năm nay. Phiên đối thoại được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến lớn của WEF.

Đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và người dẫn chương trình nổi tiếng, Trưởng Ban biên tập Tạp chí Financial Times Gillian Tett, đã truyền

tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam là lựa chọn chiến lược hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn và nhờ vào thành tựu phát triển kinh tế qua 40 năm đổi mới, ý chí và quyết tâm cùng với các chính sách phát triển đột phá nhằm nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên thông minh để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành nguồn lực để đưa kinh tế Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đánh giá về bối cảnh quốc tế hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kỷ nguyên thông minh là một kỷ nguyên mà chính trị ổn định, không có chiến tranh; kinh tế phát triển nhanh nhưng phải bền vững, môi trường phải được bảo đảm và không ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, kỷ nguyên thông minh phải đi đôi với phát triển trí tuệ thông minh, cơ sở dữ liệu.

(Xem tiếp trang 3)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách huyện Trực Ninh

Tin, ảnh: KHÁNH DŨNG



Đồng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà bà Ngô Thị Hột, sinh năm 1952, là vợ liệt sĩ ở xã Trực Chính.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 22/1, đồng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Trực Ninh. Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, huyện Trực Ninh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc Tết bà Ngô Thị Hột, sinh năm 1952, là vợ liệt sĩ ở xã Trực Chính; gia đình thương binh Vũ Xuân Rụ, sinh năm 1934 ở xã Phương Định và bà Nguyễn Thị Mít, sinh năm 1957, thuộc hộ nghèo, cô đơn ở thị trấn Cổ Lễ.

(Xem tiếp trang 4)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Tin, ảnh: VĂN HUỖN



Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Nhân dịp đón Tết Ất Tỵ 2025, sáng 22/1, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 với hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm GRDP ước tăng 10,01% (đứng thứ 9 cả nước và thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 14.828 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2023 (vượt

xa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra là 10 nghìn tỷ đồng). Đến nay, toàn tỉnh có 97,3% xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 32,2% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Giao Thủy được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn, trong năm 2025, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, Phật tử và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác phật sự; tích cực tham gia

(Xem tiếp trang 4)

Chính phủ nhất trí đề cử Vườn Quốc gia Xuân Thủy là Vườn Di sản ASEAN

VĂN ĐAI

Ngày 22/1/2025, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 590/VPCP-NN về việc đề cử Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy là Vườn Di sản ASEAN.

Cụ thể, ngày 31/12/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) đã có Tờ trình số 130/TTR-BTNMT về việc đề cử VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định là Vườn Di sản ASEAN (Khu AHP). Theo đó, Chính phủ đồng ý thông qua chủ trương đề cử

VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định như đề nghị của Bộ TN và MT. Chính phủ giao Bộ TN và MT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nam Định, các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo trong quá trình đề nghị công nhận Vườn Di sản ASEAN (Khu AHP) đối với VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định đảm bảo tuân thủ đúng các quy định; hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

(Xem tiếp trang 4)

Di tích Đền Xám, xã Hồng Quang (Nam Trực) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

VIỆT THẮNG

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 17/1/2025 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 17, năm 2025) đối với 5 di tích. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Xám, xã Hồng Quang (Nam Trực) là 1 trong 5 di tích được xếp hạng đợt này.

Theo hồ sơ di tích, Đền Xám thờ Phụ dực quốc chính Thuận tướng quân Trần Minh Công (tên thật là Trần Lâm) - người đã góp công lớn giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Ngoài kiến trúc cổ kính, đặc sắc, Đền Xám còn lưu giữ nhiều di vật cổ có giá trị như: ngai thờ, nhang án, tượng thờ

Trần Minh Công, chuông đồng.... Năm 1964, Đền Xám được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia theo Quyết định số 29/QĐ-VH. Hàng năm, lễ hội Đền Xám được chính quyền và người dân địa phương tổ chức long trọng từ ngày 17 đến 19/8 âm lịch. Cùng với các nghi thức truyền thống như: rước kiệu, dâng hương, tế cáo, tế giao hiếu của các thôn: Lạc Đạo, Giang Tả, Văn Cù, lễ hội còn có các hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian đặc sắc như: trống hội, múa lân - sư - rồng, múa rối nước, chọi gà, đấu vật, bắt vịt, bơi chải ■

Phạt 425 triệu đồng đối với 3 trường hợp lấn chiếm đất Nhà nước quản lý tại khu vực Cồn Xanh

THANH THỦY

Ngày 22/1/2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã ban hành các Quyết định số: 182/QĐ-XPHC, 183/QĐ-XPHC, 184/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân có hành vi lấn chiếm đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước tại khu vực Cồn Xanh, xã

Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng). Theo các quyết định: Ông Phạm Văn Vinh, sinh năm 1964, cư trú tại xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) lấn chiếm 15.659,9m² đất do Nhà nước quản lý tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Hải bị phạt tiền (Xem tiếp trang 4)

Mặt trận Tổ quốc các cấp chăm lo Tết cho người nghèo

Bài và ảnh: LAM HỒNG

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, MTTQ các cấp trong tỉnh lại tất bật với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết cho hộ nghèo, các đối tượng xã hội thuộc diện khó khăn. Với phương châm để các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an vui, không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, MTTQ các cấp đã huy động nhiều nguồn lực, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình thiết thực.

Đồng chí Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước; là một trong những hoạt động thường xuyên, quan trọng của hệ thống MTTQ các cấp. Hàng năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đều tổ chức

(Xem tiếp trang 3)

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ngân hàng HDBank tặng quà Tết cho hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn huyện Xuân Trường.



TIN THẾ GIỚI

Trung Quốc miễn phí đường bộ cao tốc trong dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trung Quốc tiếp tục miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc cho tất cả ô-tô

chở người từ 7 chỗ trở xuống. Thời gian được áp dụng chính sách miễn phí này là từ 0 giờ ngày 28/1 đến 24 giờ ngày 7/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng), tổng cộng 8 ngày.

Chính sách miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc trong các ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật, được Trung Quốc chính thức thực hiện (Xem tiếp trang 4)

TIN TRONG NƯỚC

HẢI DƯƠNG Khu công nghiệp Phú Thái thu hút dự án sản xuất pin 15 triệu USD

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã cấp giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Năng lượng thông minh Lithium Đông Quân có vốn đầu tư từ Trung Quốc. Doanh nghiệp thực hiện dự án với vốn đầu tư 15 triệu USD tại Khu công nghiệp Phú Thái.

Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích 9.408m² hoạt động trong các lĩnh vực: lắp ráp (Xem tiếp trang 2)

Các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", qua đó giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng uy tín, hình ảnh, thương hiệu trên thị trường, đồng thời giúp công nhân lao động (CNLD) phát huy tính sáng tạo, tích cực lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với sáng kiến: "Cải tiến quy trình thay đổi vật tư cốp vãi đối với hàng công nghệ để giảm chi phí sản xuất" của đoàn viên Trần Danh Chiến, công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Maxport Limited chi nhánh Nam Định đã khắc phục được toàn bộ lỗi trong các công đoạn sản xuất, tăng năng suất lao động, tiết kiệm được nguyên vật liệu và chi phí sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm so với phương thức sản xuất theo công nghệ cũ vốn chi phí cao, mất nhiều thời gian, năng suất lao động thấp, hàng dễ bị lỗi, đối tác trả lại sản phẩm sẽ phải chi phí phạt.

Sáng kiến "Cải tiến quy trình kiểm áo, quản lý nâng cao chất lượng áo sơ mi" của đoàn viên Phạm Thị Diệu, CĐCS Công ty TNHH Smart Shirt Garment Bảo Minh, Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) được áp dụng đã cải tiến toàn bộ quy trình sản xuất, chia việc kiểm định theo từng công đoạn sản phẩm với ưu điểm giúp phát hiện sớm nhất các lỗi để kịp thời khắc phục và xác định được chính xác công đoạn nào đang mắc lỗi, kịp thời khắc phục để hạn chế những sai sót, giảm thời gian và hạ giá thành cho sản phẩm. Sáng kiến của chị Diệu được áp dụng đã làm lợi cho công ty hàng chục tỷ đồng mỗi năm...

Đông chí Hoàng Đình Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp với tổ chức CĐCS cụ thể hóa nội dung, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, đặc thù công việc của đơn vị đảm bảo phong trào thi đua vừa là động lực để đoàn viên hăng hái

thi đua lao động sản xuất vừa là cơ sở để xây dựng tổ chức công đoàn. Tiêu biểu như Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong đó tập trung vào phong trào thi đua "Dạy tốt, Học tốt" với nội dung "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập"; các cuộc vận động: "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"; "Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực", gắn với việc xây dựng nhà trường theo phương châm 4 tốt "Môi trường giáo dục tốt, Quản lý tốt, Dạy tốt, Học tốt" và "Trường học hạnh phúc". Năm học 2022-2023, đã có 56/81 đơn vị tham gia phong trào thi đua, với 790/1.174 sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp ngành, cấp tỉnh, trong đó có 7 sáng kiến lĩnh vực cải cách hành chính, 374 sáng kiến của khối CĐCS trực thuộc; 8 đơn vị và 91 tác giả/nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc trong phong trào viết và vận động sáng kiến kinh nghiệm được Giám đốc Sở GD và ĐT tặng Giấy khen. Năm học 2023-2024, Công đoàn ngành Giáo dục tiếp tục chỉ đạo CĐCS tổ chức phát động phong trào thi đua trong đội ngũ nhà giáo đăng ký đổi mới theo phương châm: "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc", theo đó 100% cán

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại chính sách đặc biệt tại WEF Davos

(Tiếp theo trang 1)

Để chuẩn bị cho kỳ nguyên thông minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam chú trọng thúc đẩy hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể phát triển bình đẳng trong nền kinh tế nhiều thành phần, xác định phát triển trí tuệ nhân tạo Việt Nam phải dựa trên cơ sở dữ liệu của Việt Nam.

Thủ tướng chia sẻ Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp cho phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng thông minh, dự kiến hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia trong tháng 6/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mặc dù là đất nước chịu nhiều thiệt thòi, có xuất phát điểm thấp, có nền kinh tế đang chuyển đổi nhưng với những nỗ lực đó, Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng về hợp tác nghiên cứu và phát triển và là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu như Samsung, NVIDIA...

Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam có thể cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Phản hồi về các quan ngại liên quan tới thị trường thương mại của Việt Nam với Mỹ, Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe, trao đổi và giải quyết các vấn đề mà các đối tác quan tâm; Việt Nam mong muốn phát huy các lợi thế cạnh tranh, tăng cường nhập khẩu và hợp tác trong các lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hàng không, công nghệ cao...

Chia sẻ nhận định của bà Gillian Tett về các thách thức từ biến đổi khí hậu và bảo đảm mục tiêu kép về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, Thủ tướng nhấn mạnh, là một trong những nước chịu ảnh hưởng



Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tham quan tìm hiểu sáng kiến của công nhân Công ty TNHH Smart Shirts Hải Hậu.

nhất của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, Việt Nam cam kết mạnh mẽ đưa phát thải ròng về 0 và nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, sản xuất xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng chia sẻ một số ví dụ cụ thể, có ý nghĩa lan tỏa như việc phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp để vừa đóng góp bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu, vừa thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Riêng về lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tăng tốc, nỗ lực hoàn thiện thể chế nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển năng lượng tái tạo, bắt đầu khởi động dự án điện hạt nhân để bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch cho phát triển đất nước.

Kết luận Phiên đối thoại, bà Gillian Tett chia sẻ ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài về Việt Nam là đất nước ấn tượng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế trong suốt 4 thập kỷ cải cách, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian dài, thu hút số lượng lớn các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, giữ ổn định tài chính, tiền tệ và tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7% ngay cả trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn trong năm 2024.

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, Việt Nam sẽ trở thành hình mẫu của phát triển trên thế giới. Bà Gillian Tett đánh giá cao chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp với cam kết của Chính phủ Việt Nam vì sự phát triển và lợi ích quốc gia dân tộc, theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh "đào núi và lấp biển, quyết chí làm nên".

Các thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự. Sự thành công của phiên đối thoại chính sách năm thứ hai liên tiếp WEF góp phần củng cố vai trò, vị thế quốc tế, lan tỏa những thành tựu to lớn của đất nước trong những năm qua, cũng như tầm nhìn và triển vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nghĩa Hưng nâng cao hiệu quả công tác dân vận



Hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Xanh phát biểu tại hội nghị đối thoại do UBND huyện Nghĩa Hưng tổ chức.

Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó trọng tâm là Chương trình hành động "tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các văn bản khác liên quan. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng nắm chắc tình hình nội bộ nhân dân, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân; phối hợp quản lý hoạt động tôn giáo, hướng dẫn việc xây sửa các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vận động đấu tranh với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện. Định kỳ hàng tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giao ban khối đảng, đoàn thể và khối UBND huyện để nghe báo cáo và kịp thời nắm tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo các công việc phát sinh. Hàng năm, BCH Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát, giao UBND Huyện ủy phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận của Đảng... Từ đó, công tác dân vận được cả hệ thống chính trị của huyện quan tâm, triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào nền nếp.

công chức, viên chức, thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ nhằm xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, trong sạch, công khai, minh bạch và gắn gũi với nhân dân. Đặc biệt, công tác dân vận được thực hiện liên hoàn để giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh trên các lĩnh vực: Tranh chấp đất đai, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, chế độ chính sách. Đơn cử như các cấp, các ngành, địa phương trong huyện đang đẩy mạnh thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh. UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ 7 buổi tiếp, đối thoại với các hộ nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh của UBND tỉnh, trong đó 2 lần có sự tham gia đối thoại của đại diện các bộ, ngành ở Trung ương có liên quan. Cùng với đó, huyện tổ chức 4 buổi tiếp, đối thoại với các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh. Thành lập Tổ công tác tuyên truyền tại chỗ việc giải phóng mặt bằng khu vực Cồn xanh do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Tổ trưởng. Trong đó, Tổ công tác đã bám sát cơ sở, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đang nuôi trồng thủy, hải sản tại khu vực Cồn Xanh hiểu, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải thích về các chính sách hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện khi trả lại đất

(Xem tiếp trang 4)

Mặt trận Tổ quốc các cấp chăm lo Tết cho người nghèo

(Tiếp theo trang 1)

các cuộc vận động quyên góp ủng hộ người nghèo, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo... Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ "Vi người nghèo" tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phối hợp chuẩn bị các điều kiện để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 200 suất quà tổng trị giá 260 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên các địa bàn tỉnh theo quyết định phân bổ của Quỹ "Vi người nghèo" Trung ương; Phối hợp trao tặng 200 suất quà tổng trị giá 100 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ; Phối hợp với các nhà tài trợ thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất khi có sự hỗ trợ. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ "Vi người nghèo" tỉnh thành lập đoàn đi thăm, tặng quà cho các cháu học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường"; "Cơm nuôi đón bình phong"; "Mơ ngủ đầu" và các hộ nghèo tuyến biên phòng thuộc các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng; thăm bệnh nhân nghèo, bệnh nhân đang điều trị trong dịp Tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi tỉnh, Bệnh xá dòng tu Mân Côi và một số Trung tâm bảo trợ xã hội; tặng quà một số hội viên nghèo thuộc hội nghề thủ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ "Vi người nghèo" các huyện, thành phố phối hợp với nhà tài trợ thăm và trao quà Tết theo kế hoạch...

Có mặt tại chương trình tặng quà Tết tổ chức tại phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định) vào giữa tháng 1/2025, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt cảm động và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của người dân khi nhận quà Tết. Tại chương trình, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà và đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã trao tặng 70 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà cho biết: Bên cạnh việc nỗ lực thực hiện sản xuất, kinh doanh, với văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm sẻ chia, trong nhiều năm qua, công ty đã tích cực tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân. Tiếp nối truyền thống đó, Xuân Ất Tỵ năm nay, trong bối cảnh tình hình đất nước và trong tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và cũng là thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách cụ thể, thiết thực nhất, công ty đã triển khai thực hiện chương trình trao tặng quà Tết cho hộ nghèo với mong muốn góp phần đem đến ngày Tết đầm ấm hơn cho người dân.

Phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, từ nhiều năm nay, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng xã hội thuộc diện khó khăn trên địa bàn tỉnh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đặc biệt năm 2024, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai có chiều hướng gia tăng, nhất là thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra đối với các tỉnh phía Bắc, trong đó có Nam Định, đời sống nhân dân vẫn còn gặp khó khăn, cần rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung huy động, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, một phần của nguồn quỹ, đặc biệt là Quỹ "Vi người nghèo" để cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chăm lo đời sống cho nhân dân ngày một tốt hơn. Quý "Vi người nghèo" hàng năm đều nhận được sự quan tâm ủng hộ rộng rãi, thiết thực của nhiều cá nhân, tập thể, cộng đồng doanh nghiệp. Riêng năm 2024, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", Ban vận động Quỹ "Vi người nghèo" tỉnh triển khai hỗ trợ xây mới được 125 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 6,25 tỷ đồng. Trong đó, Cầu lạc bộ Doanh nhân Nam Định tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 250 triệu đồng; Ngân hàng NN và PTNT chỉ nhánh tỉnh Nam Định hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 50 triệu đồng/nhà; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trị giá 50 triệu đồng/nhà. Các ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang, vững chãi đều được khánh thành, bàn giao trước Tết, giúp hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được an cư lạc nghiệp, tiếp thêm cho họ động lực, niềm vui, sự phấn khởi trước thềm xuân mới. Ngoài ra, các tổ chức thành viên của MTTQ nhân dịp Tết Ất Tỵ cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho

Triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG



Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024.

Ngày 22/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh; lãnh đạo UBND, thành viên Ban ATGT các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, năm 2024, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể; các đơn vị, lực lượng chức năng, công tác bảo đảm trật tự ATGT của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đảm bảo trật tự ATGT, trong đó đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch, chương trình, xác định rõ các mục tiêu, phân công nhiệm vụ, chú trọng triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Kế hoạch năm ATGT 2024 và các kế hoạch trọng tâm, chuyên đề. Công tác đảm bảo giao thông trong các dịp nghỉ lễ, Tết được chú trọng thực hiện, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Hệ thống kết cấu hạ tầng bảo đảm trật tự ATGT tiếp tục được chỉnh trang; tăng cường rà soát, xử lý kịp thời các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường, các lực lượng chức năng đã xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý đào tạo, cấp giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm hành chính... được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT được triển khai thực hiện tốt, hiệu quả. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, tình hình tai nạn giao thông giảm 2/3 tiêu chí; toàn tỉnh xảy ra 303 vụ, giảm 17 vụ (tương đương giảm 5,3%); làm chết 185 người; bị thương 170 người, giảm 32 người (tương đương giảm 15,8%).

Năm 2025, với mục tiêu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2024, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ đề Năm ATGT với chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai". Để phấn đấu mục tiêu kiểm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, thực hiện nếp sống "Văn hóa giao thông"; duy trì và phát huy các mô hình về trật tự ATGT. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật

tự, Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Sở Giao thông Vận tải tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo; phát hiện những điểm, cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao để có biện pháp sớm khắc phục; rà soát, lập hồ sơ xử lý "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ... UBND các huyện, thành phố Nam Định trên cơ sở rà soát, đánh giá các tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự ATGT đã được các đoàn kiểm tra của Ban ATGT tỉnh chỉ ra tập trung xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm ATGT 2025, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền trật tự ATGT trên đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò các tổ tự quản ATGT để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động người dân chấp hành pháp luật về trật tự ATGT...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Ban ATGT tỉnh, các sở, ngành thành viên Ban ATGT tỉnh và các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2024. Để thực hiện và hoàn thành mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong năm 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban ATGT tỉnh và các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ: xác định đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ hàng đầu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, đặc biệt là nêu cụ thể trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ để nâng cao ý thức cũng như phục vụ điểm điểm đánh giá trách nhiệm đối với kết quả đạt được; xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm ATGT 2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; nghiên cứu đặt hàng các cơ quan báo chí truyền thông các chủ đề cần tập trung tuyên truyền; huy động các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và hệ thống đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường; nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Yêu cầu Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thành viên và Ban ATGT các huyện, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2024

(Tiếp theo trang 1)

từ năm 2012. Sau hơn mười năm triển khai trên phạm vi toàn quốc, chính sách này đã phát huy hiệu quả trong việc giảm thiểu tình trạng ùn tắc trong các kỳ nghỉ lễ, khuyến khích người dân đi du lịch tự lái, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người dân, nâng cao chỉ số hạnh phúc và đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Theo thông tin từ buổi họp báo của Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc, sẽ có khoảng 9 tỷ lượt người di chuyển trong kỳ xuân vận (cao điểm giao thông - vận tải dịp Tết Nguyên đán) năm nay kéo dài trong 40 ngày từ 14/1 đến 22/2/2025. Trong khi đó, tỷ lệ xe ô-tô vẫn chiếm vị trí chủ đạo, đạt 7,2 tỷ lượt người, chiếm khoảng 80% tổng lượt người di chuyển trong kỳ xuân vận Ất Tỵ 2025.

Tổng thống Trump sa thải nhiều nhân sự trong chính quyền tiền nhiệm

Ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã sa thải 4 quan chức cấp cao trong chính quyền tiền nhiệm, đồng thời cảnh báo hàng nghìn nhân sự khác cũng sẽ trong diện này.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách huyện Trực Ninh

(Tiếp theo trang 1)

để con cháu học tập, nơi theo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Trực Ninh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, huy động nguồn lực chăm lo đời sống

vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và người yếu thế trên địa bàn bằng những việc làm, hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tiếp nối truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Tương thân tương ái" của dân tộc, để các gia đình được đón Tết cổ truyền đầy đủ, vui tươi, đầm ấm

Chính phủ nhất trí đề cử...

(Tiếp theo trang 1)

VQG Xuân Thủy có tổng diện tích khoảng 15 nghìn ha; trong đó vùng lõi với 7.000ha, vùng đệm khoảng 8.000ha, nằm trên địa bàn 5 xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân và Giao Hải. Tháng 1/1989, VQG chính thức công nhận gia nhập Công ước Ramsar (Công ước bảo vệ những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là

nơi di trú của những loài chim nước). Sau khi gia nhập Công ước Ramsar, vùng đất ngập nước Xuân Thủy trở thành địa điểm Ramsar thứ 50 của thế giới và là điểm Ramsar đầu tiên của khu vực Đông Nam Á và đặc nhất của Việt Nam trong số 16 năm từ năm 1989 đến năm 2005 (năm 2005, Việt Nam có khu Ramsar thứ 2 là khu Bàu Sấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai)

Phạt 425 triệu đồng đối với 3 trường hợp...

(Tiếp theo trang 1)

với mức 125 triệu đồng. Ông Trần Văn Hiếu sinh năm 1962, cư trú tại xóm 3 Phú Thọ, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) lấn chiếm 17.491,3m² đất do Nhà nước quản lý tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Hải bị phạt tiền với mức 125 triệu đồng. Ông Trần Văn Dự, sinh năm 1970, cư trú tại xóm 1 Nam Hải, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) lấn chiếm 20.247,7m² đất do Nhà nước quản lý tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Hải bị phạt tiền với mức 175 triệu đồng.

Các quyết định xử phạt được ban hành căn cứ Quyết định số 743/QĐ-GQXP ngày 7/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; các biên bản vi phạm hành chính, hồ sơ vụ việc và các đề nghị liên quan của UBND xã Nghĩa Hải, UBND huyện Nghĩa Hưng, văn bản của Sở Tư pháp và văn bản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Ngoài phạt tiền, các cá nhân vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Phải khôi phục hiện trạng đất, bao gồm cả ranh giới và mốc giới thửa đất, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; tự chi trả mọi chi phí tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật. Các ông Trần Văn Dự, Trần Văn Hiếu, Phạm Văn Vinh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với các quyết định này theo quy định của pháp luật

Thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc được gửi tới các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND huyện Nghĩa Hưng để phối hợp thực hiện và giám sát quá trình thi hành

Thúc đẩy sử dụng chứng thư số, chữ ký số

(Tiếp theo trang 2)

xử lý công việc nhanh, an toàn, chính xác, tiết kiệm rất nhiều so với trước đây và là cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng các phần mềm chuyên môn, chuyên ngành khác... Đặc biệt và quan trọng hơn cả là việc triển khai sử dụng CKS gắn với việc xử lý văn bản trên môi trường mạng đã thay đổi được thói quen, được tu duy, cách làm việc của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc giúp tỉnh ta hoàn thành sớm 8/10 chỉ tiêu chuyển đổi số đến năm 2025 theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số.

Để tiếp tục phổ cập CKS theo Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề ra với mục tiêu đến năm 2025 có 50% dân số trưởng thành dùng CKS hoặc chữ ký điện tử cá nhân; đến năm 2030 chỉ tiêu này là trên 70%, trong tháng 1/2025, Sở TT và TT đã quyết định sử dụng Công dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các yêu cầu chứng thực CKS chuyên dùng công vụ. Theo đó kể từ năm 2025, Sở TT và TT đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện các dịch vụ đề nghị cấp mới, gia hạn, thay đổi thông tin, thu hồi,

phục hồi mật khẩu Chứng thư số của đơn vị minh thông qua Cổng dịch vụ công của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin tại địa chỉ: <https://dichvucong.ca.gov.vn/>. Sở TT và TT vẫn hỗ trợ các tập thể, cá nhân trong việc phục hồi mật khẩu USB Token hay đề nghị cấp Chứng thư số với số lượng lớn như cấp cho đội ngũ giáo viên, bác sĩ... Đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực truyền thông của các doanh nghiệp viễn thông nhằm tạo ra sự đa dạng thông tin giúp người dân tiếp cận CKS; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều cách thức để người dân biết đến sự thuận lợi, tiện ích của CKS, qua đó nâng tối đa tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến một cách an toàn, hiệu quả.

Việc sử dụng chứng thư số, CKS trong các giao dịch không chỉ là giải pháp hữu hiệu đảm bảo tính xác thực, bảo mật toàn vẹn dữ liệu đối với văn bản điện tử và các giao dịch điện tử mà còn là "chìa khóa" quan trọng của hoạt động của người dân môi trường số và là một trong những tài sản số quan trọng nhất, một mắt xích không thể thiếu để hình thành những công dân số. Cùng với định danh điện tử, việc đẩy mạnh cung ứng CKS sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, giúp người dân thực hiện các giao dịch mà không cần gặp mặt, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và tiến tới một xã hội không giấy tờ

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

(Tiếp theo trang 1)

các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự, chung tay xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các hòa thượng, đại đức, tăng, ni và bà con phật tử đón Tết an vui, hạnh phúc.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật

giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua; cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng với tôn chỉ mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của địa phương... Đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, triển khai các hoạt động "tốt đạo, đẹp đời", góp phần tích cực vào thành tích chung của tỉnh, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, giàu mạnh

Nghĩa Hưng nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(Tiếp theo trang 3)

cho chính quyền quản lý. Tổ công tác cũng giải thích rõ những công dân đang sử dụng đất không kỹ biên bản bàn giao đất sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị buộc trả lại đất. Nếu cố tình không chấp hành bàn giao đất sẽ bị cưỡng chế buộc trả lại đất, bị phạt tiền, chi trả mọi chi phí buộc trả lại đất và không được nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện. Trường hợp cố ý cản trở, chống đối, có hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự; chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý theo quy định. Nhờ đó đã giúp người dân nuôi trồng thủy, hải sản tại khu vực Cồn Xanh hiểu và đồng thuận chấp hành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng khu vực Cồn Xanh đã đạt nhiều kết quả tích cực, chính quyền đã bàn giao mặt bằng cho dự án Nhà máy sản xuất cầu kiện bê tông đúc sẵn và đang khẩn trương hoàn thành các phần việc liên quan để thu hồi đất cho hai dự án còn lại, với 90% khối lượng công việc đã hoàn thành. Cùng với kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại khu vực Cồn Xanh, công tác dân vận còn phát huy hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án: Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn II); Dự án cầu và đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng; Dự án đường điện 500KV Bắc - Nam, dự án các khu tái định cư và khu dân cư tập trung tại các xã, thị trấn...

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện từng bước nâng cao về chất lượng, hướng về cơ sở. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống hội, đoàn thể, tích cực tổ chức các hoạt động và phát huy tối đa hiệu quả công nghệ số trong chỉ đạo; thành lập các trang zalo, fanpage nhằm chia sẻ, tuyên truyền và cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, kịp thời định hướng dư luận. Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết

định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hàng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Cửu chiến chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau", "Tết sum vầy"; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Cửu chiến binh tự quân bảo vệ môi trường", "Xây dựng xã hội văn minh", "Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu", "Xứ họ đạo bình yên"... Trong năm 2024, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và cơ sở đã kêu gọi xây dựng, sửa chữa 21 nhà ở; tặng 2.406 suất quà với tổng số tiền trên 900 triệu đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và duy trì hiệu quả hoạt động vay vốn ủy thác, hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế... qua đó nâng cao thu nhập cho đoàn viên, hội viên. Ngoài ra, huyện Nghĩa Hưng cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 8/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn huyện đã đăng ký xây dựng được trên 100 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tích cực vào việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội ở các địa phương, cơ sở.

Với những kết quả hoạt động của công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. Năm 2024, Nghĩa Hưng có 11/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Đến nay, tất cả các xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn Liễu Đề đạt chuẩn đô thị văn minh. Nhiều dự án đầu tư quan trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được triển khai trên địa bàn huyện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao

Trong khi châu Âu chứng kiến 747 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2024, tăng 1% so với năm 2019 và cao hơn 5% so với năm 2023, Trung Đông chứng kiến mức tăng trưởng lớn nhất so với năm 2019, với mức tăng 32% về lượng khách lên 95 triệu. Châu Phi cũng có thành tích mạnh mẽ, với mức tăng 12% về lượng khách du lịch quốc tế so với năm 2023.

Một lý do cho sự tăng trưởng này là năng lực hàng không quốc tế và lưu lượng hàng không đã trở lại mức trước đại dịch trong 12 tháng trước, UN Tourism cho biết.

Sự gia tăng về số lượng du khách cũng được phản ánh trong chi tiêu, với doanh thu đạt 1,6 nghìn tỷ USD vào năm 2024, tăng 4% so với năm 2019 và cao hơn 3% so với năm 2023.

Triển vọng tương lai cũng có vẻ tươi sáng. UN Tourism dự đoán mức tăng trưởng từ 3-5% vào năm 2025 so với năm 2024 và "sự phục hồi liên tục của châu Á và Thái Bình Dương và tăng trưởng vững chắc ở hầu hết các khu vực khác" nếu điều kiện kinh tế toàn cầu vẫn ổn định và xung đột địa chính trị không leo thang

ĐINH ĐỨC

Thời sự Quốc tế

Năm 2024 du lịch toàn cầu

gần như trở lại mức trước khi xảy ra đại dịch

Lượng khách du lịch quốc tế đã tăng 11% vào năm 2024, với 1,4 tỷ người di du lịch quốc tế.

Theo dữ liệu của World Tourism Barometer do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) công bố ngày 21/1 trước triển lãm du lịch quốc tế FITUR tại Madrid của Tây Ban Nha cho thấy, số lượng khách du lịch đã phục hồi lên 99% mức ghi nhận được vào năm 2019 ngay trước đại dịch COVID-19.

Tổng Thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili hoan nghênh kết quả nói trên. Ông Zurab Pololikashvili cho biết: "Vào năm 2024, du lịch

toàn cầu đã hoàn tất quá trình phục hồi sau đại dịch và ở nhiều nơi, lượng khách du lịch và đặc biệt là thu nhập đã cao hơn năm 2019". Ông Zurab Pololikashvili cho biết, dự kiến tăng trưởng sẽ tiếp tục trong suốt năm 2025, "do nhu cầu mạnh mẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các điểm đến đã phát triển và mới nổi".

Cơ quan UN Tourism có trụ sở tại Madrid báo cáo rằng, khu vực châu Á và Thái Bình Dương dẫn 316 triệu du khách quốc tế vào năm 2024, cao hơn 33% (78 triệu người) so với năm 2023 và bằng 87% so với mức trước đại dịch.